

**ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN
HUYỆN ỦY CON CUÔNG**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Con Cuông, ngày 05 tháng 7 năm 2021

Số 203 -CV/HU

Một số nội dung sau kiểm tra kỹ thuật thẻ
đảng viên lần thứ tư

Kính gửi: Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy

Thực hiện Công văn số 294-CV/TU, ngày 02/04/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Công văn số 148-CV/HU, ngày 06/04/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông về việc “kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư”, sau khi tổng hợp kết quả thực hiện của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Ban Thường vụ Huyện ủy đã có kết quả báo cáo chung của toàn Đảng bộ Huyện gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Qua đợt kiểm tra lần này, có một số đơn vị thực hiện nghiêm túc, chính xác và đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch đề ra, tuy nhiên vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế, cụ thể như sau:

- Một số đơn vị gửi biểu báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy chậm so với thời gian yêu cầu (trước 15/4/2021) như: Đảng ủy xã Thạch Ngàn, Chi bộ Dược liệu Pù Mát, Đảng ủy Công an huyện, Trung tâm Văn hóa TT&TT, Bảo hiểm xã hội.

- Tỷ lệ số thẻ đảng đã thu để kiểm tra, đóng dấu đạt 86,86% so với tổng số thẻ đảng viên đã được đổi và phát, song lại phát sinh số thẻ đảng viên bị sai, hỏng mất với số lượng lớn (hỏng: 468, mất: 97 trường hợp), số đảng viên chưa được phát thẻ (04 trường hợp, do chuyển sinh hoạt đảng từ nơi khác về chưa làm thẻ); có 30 đảng viên chưa thu được thẻ do đi làm ăn xa.

- Nhiều cấp ủy chưa quyết liệt trong việc thu thẻ đảng viên. Trong toàn Đảng bộ Huyện có 07 tổ chức cơ sở Đảng khối xã như (Môn Sơn, Yên Khê, Đôn Phục, Cam Lâm, Châu Khê, Bồng Khê, Mậu Đức) và các tổ chức cơ sở Đảng thuộc khối cơ quan, đơn vị đã thu đầy đủ thẻ đảng viên để kiểm tra và đóng dấu kỹ thuật thẻ.

Từ những khuyết điểm, hạn chế nêu trên. Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện một số nội dung:

- Phê bình, nhắc nhở các chi bộ trực thuộc còn thiếu sót qua đợt kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư.

- Tiếp tục thu thẻ đảng viên để đóng dấu kiểm tra đối với những đảng viên có lý do chính đáng và cấp ủy cơ sở đưa vào danh sách đủ điều kiện đề nghị được đóng dấu; hạn cuối cùng nạp thẻ để kiểm tra, đóng dấu kỹ thuật thẻ vào dịp thống kê, đối khớp tổ chức đảng, đảng viên năm 2021. Những